

ทับทิม

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 550

Section: First Section/ข่าวบริษัทจดทะเบียน

วันที่: ศุกร์ 17 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 16

ฉบับที่: 3748

หน้า: 1(ซ้าย), 6

Col.Inch: 50.58 Ad Value: 27,819

PRValue (x3): 83,457

ศิลปิน: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'GGC'ขยายส่งออกยุโรป ดีมานด์ไบโอดีเซลโตแรง



ทับทิม - GGC คาดผลงานไตรมาส 2/2562 จะเติบโตขึ้นจากไตรมาส 1/2562 จากการขยายการส่งออกตลาดยุโรปเพิ่ม ทั้งปี 2562 คาดว่าปริมาณขายจะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10% จากรัฐสนับสนุนการใช้ B10 และ B20 หนุนดีมานด์โตแรง แยมครึ่งปีหลังเตรียมสรุปพันธมิตรต่างชาติร่วมทุน “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2

นายเสกสรร อาตมางกูร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC เปิดเผยว่า คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 2/2562 จะเติบโตมากกว่าไตรมาส 1/2562 จากความต้องการใช้ ไบโอดีเซล ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าปริมาณขายโดยรวมจะเติบโตได้กว่า 10% โดยเฉพาะความต้องการเมทิลเอสเทอร์ ยังมีแนวโน้มที่ดี ซึ่งปีนี้ผ่านมียอดขายที่ 3.6 แสนตัน คาดว่าปีนี้จะเพิ่มเป็น 4 แสนตัน แต่ทั้งนี้หากมีความต้องการสูงขึ้น บริษัทก็มีศักยภาพที่จะรองรับการผลิตได้กว่า 5 แสนตัน อีกทั้งคาดว่ารัฐบาลจะมีมาตรการในการสนับสนุนการใช้งาน B10 และ B20 ซึ่งหากมีมาตรการจากภาครัฐมาสนับสนุนต่อเนื่อง คาดว่าดีมานด์จะปรับตัวสูงขึ้นและเป็นโอกาสที่บริษัทจะขยายยอดขายขึ้น

ขณะเดียวกันช่วงที่ผ่านมาบริษัทก็มีการส่งออกไบโอดีเซลไปยังยุโรป 2.5 พันตัน ซึ่งการผลิตของบริษัทมีมาตรฐานที่สามารถส่งออกได้ และมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายได้ อย่างไรก็ตามจากปัจจัยข้างต้นคาดว่าผลประกอบการในช่วงครึ่งปีหลังจะปรับตัวดีขึ้นมากกว่า

'GGC'ขยายส่งออกยุโรป ดีมานด์ไบโอดีเซลโตแรง



เสกสรร อาตมางกูร

ช่วงครึ่งปีแรก

● ลุย “ไบโอคอมเพล็กซ์” เฟส 2

ส่วนโครงการ “นครสวรรค์ไบโอคอมเพล็กซ์” (Nakhon Sawan Bio-complex) หรือ NBC ในเฟสแรก ที่มีมูลค่าลงทุนรวม ไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการ NBC ถือเป็นไบโอคอมเพล็กซ์ และ Bio Hüb ครบวงจรแห่งแรกของไทย และนับเป็นการต่อยอดอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศอย่างเต็มรูปแบบ จะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี 2563 หากเสร็จจะสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มอีก 4,500 พันล้านบาท ซึ่งจะแบ่งการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการ

ก่อสร้างโรงหีบอ้อย มีกำลังการผลิต 24,000 ตันต่อวัน โครงการก่อสร้างโรงผลิตเอทานอลมีกำลังการผลิต 600,000 ลิตรต่อวัน (หรือราว 186 ล้านลิตรต่อปี) และโรงผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ มีกำลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้า 85 เมกะวัตต์ และไอน้ำ โครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท จีจีซี เคทีเอส ไบโอดีเซลเทรียล จำกัด (GKBI) เป็นบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 50 ต่อ 50 ระหว่าง บริษัท เคทีเอส ไบโอดีทานอล จำกัด (KTBE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ KTIS ถือหุ้น 100% กับบริษัท จีจีซี เคมิคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน)

ส่วนเฟสที่ 2 จะเป็นการผลิตไบโอดีเซล และไบโอฟอสติก ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำให้คาดว่ามูลค่าการลงทุนจะสูงถึง 1-3 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรต่างประเทศเพื่อร่วมลงทุน คาดว่าจะได้เห็นความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลังนี้

● รับอานิสงส์รัฐบาล

ด้านบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) คาดว่ากำไรหลักของ GGC ในไตรมาส 2/2562 มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากช่วงเดียวกันปี

ก่อน เนื่องจากกำไรที่ลดลงของธุรกิจ ME (อัตรากำไรที่ลดลง) ขณะที่กำไรของธุรกิจ FA ที่เพิ่มขึ้นจะช่วยบรรเทาการปรับตัวลดลงของกำไรหลักจากช่วงเดียวกันปีก่อน ทั้งนี้คาดว่ากำไรหลักจะปรับตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า หนุนโดยกำไรที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจ ME (ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น) และธุรกิจ FA (ปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น) ดังนั้นคาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 2/2562 จะพลิกกลับเป็นกำไรจากช่วงเดียวกันปีก่อน เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษเพียงครั้งเดียว (มีการบันทึกค่าใช้จ่ายพิเศษจากความเสียหายของวัตถุดิบคงคลังในไตรมาส 2/61)

สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2562 อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในระยะสั้น หากมองไปในอนาคต มาตรการกระตุ้นของรัฐบาลที่จะหนุนการบริโภคน้ำมันปาล์มดิบในประเทศ เช่น การเพิ่มข้อบังคับขั้นต่ำสำหรับส่วนผสมไบโอดีเซล มาเป็น B10 (จาก B7 ในปัจจุบัน) และการส่งเสริมการใช้ B20 คาดว่าจะกระตุ้นอุปสงค์ B10 ซึ่งจะหนุนการเติบโตของอัตรากำไร โดย GGC จะเป็นผู้ได้รับประโยชน์อย่างมาก เนื่องจากเป็นผู้ผลิต B10 รายใหญ่ของไทย แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายอยู่ที่ 13.60 บาท